

# Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl

เดือนกุมภาพันธ์ 2021



เยี่ยมชม [Ladies Prayer International](#) ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา

## การอธิษฐานเปลี่ยนแปลงใจ

โดย บรี อูซเชลล์



"ขอทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์เหมือนเดิม ข้าพระองค์อยากเป็นเหมือนกับพระองค์ ขอทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ไป ขอทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นดังที่พระองค์ทรงประสงค์ โอ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ ขอทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์"

ถ้อยคำในบทเพลงนี้ตั้งขึ้นในหัวของดิฉันขณะที่ดิฉันกำลังเขียนบทความนี้ การอธิษฐานเปลี่ยนแปลงใจ แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือภายในใจของเราเอง ในสดุดี 51:10 ดาวิดอธิษฐานว่า "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์" เราจะต้องอธิษฐานอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้

ตอนที่เราร่างงานกันใหม่ ๆ ดิฉันกับสามีประสบกับการต่อสู้ทางฝ่ายวิญญาณและหันไปจากพระเจ้าเป็นเวลาหลายปี ลูกชายของเรายังเด็กมากในเวลานั้น ดิฉันกังวลว่าลูก ๆ จะรู้สึกถึงการต่อสู้ทางฝ่ายวิญญาณด้วย ในช่วงเวลานั้น ดิฉันอธิษฐานขอพระคัมภีร์สองข้อทุกวัน ได้แก่ สดุดี 23 และ 2 พงศาวดาร 7:14 ดิฉันเชื่อมั่นว่าคำอธิษฐานของดิฉันไม่เพียงแต่ช่วยเปลี่ยนใจของสามีเท่านั้น แต่เปลี่ยนใจของดิฉันด้วย องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของดิฉัน และพระองค์ทรงนำดิฉันไปยังริมน้ำแดนสงบทุกวัน หากว่าดิฉันไม่ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนใจของสามีดิฉันทุกวันแล้ว ดิฉันคงจะไม่อนุญาตให้พระองค์ทำให้ใจของดิฉันอ่อนลง ขอบคุณพระเจ้าที่สามีของดิฉันฟังเสียงเรียกของพระเจ้าที่ทรงเรียกเขา และถ่อมใจลงและกลับมาถึงคริสตจักรตอนนี้สามีไม่เพียงแต่เชื่อพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตซึ่งสอนและเทศนาด้วยการทรงเจิมอีกด้วย ลูกชายทั้งสองคนของเรารับใช้พระเจ้าเช่นกัน ทั้งคู่เป็นนักตบพระคัมภีร์และรับใช้ในทุกด้านที่สามารถทำได้ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่พระเจ้าทรงช่วยให้ดิฉันเห็นพระพรในขณะที่อยู่ในหุบเขา

บางครั้งเราอาจรู้สึกท้อแท้กับชีวิตที่มีสิ่งที่ต่อสู้กับเรา ในฐานะภรรยาและแม่ เราอาจรู้สึกว่ามีการมากมาย เรามีสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลา ต้องจัดระเบียบในบ้านของเรา ดูแลครอบครัวของเรา เมื่อบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น เราอาจรู้สึกท้อแท้ โดยเฉพาอย่างยิ่งในขณะนี้ หลาย ๆ ครอบครัวรู้สึกมีปัญหากาโถม หลาย ๆ ครอบครัวในคริสตจักรต้องตกงานหรือเสียรายได้ไป เพราะต้องกักตัว แต่เหมือนเช่นดาวิด พวกเราจะต้องอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานสามารถเปลี่ยนวิธีการมองสถานการณ์ของเราได้ เดือนนี้อาจจะมีรายได้ไม่มาก รายจ่ายก็เยอะ แต่ให้เราดูที่พรที่เรามีอยู่ พระเจ้าทรงปกป้องเราให้ปลอดภัย ให้มีหลังคาคุ้มศีรษะเราอยู่ เรามีครอบครัวอยู่กับเรา ลูก ๆ ของเราเชื่อพระเจ้า เราได้รับพระพร

พระองค์เจ้าข้า ขอทรงเปลี่ยนใจของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เห็นพระพรในการต่อสู้

หมายเหตุ: บรี อูซเชลล์ เป็นภรรยาของศาสตราจารย์สตีฟ อูซเชลล์ และเป็นแม่ของลูกชายสองคน ปัจจุบัน เธอเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศส อยู่ที่เมือง Ste. Genevieve รัฐมิสซูรี เธอเป็นสมาชิกของคริสตจักร Bluff City Apostolic Worship Center ในเมือง Poplar Bluff รัฐมิสซูรี มีดัสติน วิลเลียมส์เป็นศิษยาภิบาล

## คำอธิษฐานจากบ้าน

โดย ดาร์ลา โบรุษ



ดิฉันจำได้ว่าตั้งแต่ต้นแต่ไหนตอนที่เราดิฉันกำลังตั้งท้องลูกคนแรกของเรา เรารอแทบไม่ไหวที่จะได้เจอลูกชายของเรา จะได้อุ้มเขา อาบน้ำเขาด้วยความรัก ได้ดูแลเขา ตอนนั้นเรายังอายุน้อย ไม่มีประสบการณ์ และไร้เดียงสา ไม่นานเราก็ตระหนักว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องสอนเด็กคนนี้ทุกอย่าง ในฐานะพ่อแม่ เราต้องสอนให้เขามีทักษะที่เขาจะต้องใช้เพื่ออยู่รอดและประสบความสำเร็จในชีวิต

ในฐานะพ่อแม่ เรามีหน้าที่สอนลูกให้รู้จักกับพระเยซู และสอนพวกเขาว่าจะอธิษฐานอย่างไร การอธิษฐานก็คือการพูดคุยกับพระเจ้า การสอนพวกเขาเริ่มตั้งแต่เขายังเด็ก ก่อนที่เขาจะพูดได้ด้วยซ้ำ เราจะทำอย่างไร ก็โดยให้พวกเขาเห็นและได้ยินคำอธิษฐานของคุณที่อธิษฐานเพื่อพวกเขานั่นเอง

เมื่อเด็ก ๆ โตขึ้นและสามารถสื่อสารได้ดีขึ้น คุณจะสอนพวกเขาให้ "ทำตาม" สิ่งที่คุณพูด เราสอนเขาแบบนั้น โดยเฉพาะในเวลาก่อนนอน เราขอให้พระเจ้าอวยพรแม่ อวยพรพ่อ อวยพรหนูซี (แม่ของเรา) เมื่อพวกเขาโตขึ้นอีกหน่อย ดิฉันให้พวกเขานำอธิษฐานและดิฉันฟัง เราจะต้องให้ลูกได้มีส่วนในการอธิษฐานเป็นประจำทุกวัน

ต่อมา เรามีเวลาอธิษฐานของครอบครัว เราจะเปิดเพลงคริสเตียนเบา ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศ พวกเขาจะมี "คำขอให้อธิษฐานเพื่อ" พวกเขาจะต้องอธิษฐานพร้อมกับเรา โดยไม่เล่นของเล่นหรืออ่านหนังสืออ่านเล่น ถ้าพวกเขาเหนื่อย พวกเขาอ่อนเจิบ ๆ ที่พื้นได้และหลับไป พวกเขาเห็นเราอธิษฐาน และเมื่อเราให้พวกเขาได้มีส่วนร่วม เราก็แสดงให้พวกเขาเห็นว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่ทำกัน

ถ้าลูก ๆ ของคุณอายุมากกว่านั้น ไม่ได้แปลว่าสายเกินไปที่จะสอนให้พวกเขาอธิษฐาน ไม่ใช่นั่นเลย เพราะไม่เคยสายเกินไปที่จะเรียนรู้ถึงความสำคัญของการอธิษฐาน

"เราจะอธิษฐานอย่างไร" "เราจะต้องพูดอะไรบ้าง" เราใช้ตัวอย่างของแซนด์วิชคำอธิษฐาน

ขนมปังขึ้นบน: คำสรรเสริญ – การถวายคำสรรเสริญแก่พระเจ้าและให้เกียรติกับพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้า  
ผักกาดหอม: การอภัย – การขอให้พระองค์ให้อภัยคุณสำหรับความบาปทุกอย่างที่คุณได้ทำ  
ชีส: ความต้องการ – คุณอาจได้ยินคำพูดที่น่ารัก ๆ ในส่วนนี้ เช่น สนับสนุนเรื่องสำคัญสำหรับลูกสาวของเรา (ลูกสาวของเรามีหมาหนึ่งตัว)  
เนื้อ: น้ำพระทัยของพระเจ้า – พระเจ้า น้ำพระทัยของพระองค์ที่จะสำเร็จในทุกสิ่ง  
ขนมปังขึ้นล่าง: คำสรรเสริญ - เราจะสรรเสริญพระเจ้าอีกครั้ง!

"ข้าพระองค์ร้องทูลว่า ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ ขอทรงเอียงพระกรรณฟังถ้อยคำของข้าพระองค์ด้วยเถิด" (สดดี 17: 6)  
"จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรางจากทางนั้น" (สุภาษิต 22:6)

หมายเหตุ: พอลและดาร์ลา โบรุษ เป็นมิชชันนารีที่ฝรั่งเศสเป็นเวลา 27 ปี ทั้งคู่มีลูก 2 คน ได้แก่ จัสตินและดาเน และมีหลาน 2 คน

## เลี้ยงลูกให้รักพระเจ้า

โดย ไรนา ฮินตัน



ดิฉันเป็นลูกของศิษยาภิบาล มีพี่น้องสามคน ทุกคนแต่งงานมีลูกกันหมดแล้ว และทุกคนสวดยซ์ชื่อในคริสตจักรของเราในหลาย ๆ ด้าน คนชอบถามดิฉันเสมอตลอดระยะเวลาหลายปีว่า “ทำไมพวกเธอทุกคนมีส่วนร่วมในคริสตจักร ความลับของพ่อแม่พวกเธอคืออะไร”

ดิฉันไม่ได้เขียนบทความนี้ด้วยความโอ้อวด เรามีข้อผิดพลาดมากมาย และเรามีความขัดแย้งกันด้วย แต่เราไม่เคยแตกแยกกันก็เพราะพื้นฐานบนพระคริสต์ที่พ่อแม่ของดิฉันช่วยเราสร้าง

ขึ้นมา

สุภาษิต 22:6 กล่าวว่า “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรางจากทางนั้น” วันนี้ดิฉันขอแบ่งปันแนวทางบางอย่างที่พ่อแม่ของดิฉันใช้เพื่อช่วยให้เราคงอยู่ในทางนั้น

- 1. นำลูก ๆ ของคุณไปที่คริสตจักรทุกโอกาสที่มี** ชั้นเรียนรวี ชั้นเรียนอนุชน วันทำความสะอาด คริสตจักร กิจกรรมประกาศ คำค้ำอธิษฐาน ฯลฯ นอกจากเป็นภรรยาศิษยาภิบาลแล้ว แม่ของดิฉันทำงานเต็มเวลา แต่พ่อและแม่ให้ความสำคัญกับคริสตจักรอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ พ่อแม่ของดิฉันยังมีกฎว่าจะไม่มีวันลงโทษลูกด้วยการห้ามลูกไปโบสถ์หรือทำกิจกรรมของโบสถ์โดยเด็ดขาด “ลูกดีเพราะฉะนั้นห้ามลูกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ของอนุชน” กิจกรรมนอกสถานที่ของโบสถ์ไม่ใช่ความหรรษา แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง ปีที่ผ่านมานี้ยังทำให้เห็นถึงความสำคัญของเวลาที่ใช้ร่วมกันในครอบครัวของพระเจ้า
- 2. “เพราะแม่บอกให้ทำ”** ไม่ใช่คำตอบของแม่เมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับหลักการหรือความเชื่อตามข้อพระคัมภีร์ บางคนอาจรู้สึกว่เด็กถามคำถาม “ทำไม” หมายถึงเด็กกำลังคิดจะหันหลังให้กับพระเจ้า ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย นี่เป็นเวลาที่เราควรจะมีการศึกษาพระคัมภีร์กัน “เพราะแม่บอกให้ทำ” ไม่ใช่รากฐานที่จะสร้างอะไรขึ้นมาได้ จงชี้ให้ลูก ๆ เห็นข้อพระคัมภีร์ในเรื่องศีลธรรม/ความเชื่อ นั้น ๆ
- 3. รักและให้อภัยทุกวัน** ดิฉันไม่เคยสงสัยเลยแม่แต่ครั้งเดียวว่าพ่อแม่รักดิฉันไหม แม้ว่าเราจะโต้เถียงกันสิบนาทีก่อนหน้านั้น ความรักจะชนะทุกสิ่งเสมอ ในการสอนเรื่องการให้อภัย คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าการให้อภัยเป็นถนนสองทาง พ่อแม่สามารถขอให้อภัยเหมือนที่ลูกก็ขอให้พ่อแม่ให้อภัยได้
- 4. ขอความช่วยเหลือ** ถ้าคุณจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปโบสถ์ ถ้าคุณต้องการคำแนะนำ ถ้าคุณรู้สึกเหมือนภาระหนักอึ้งเกินไปในสัปดาห์นี้ จงขอความช่วยเหลือ เราเป็นพระกายของพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 12:12 ว่า “ถึงกายนั้นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังคงเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น”

พ่อแม่ทั้งหลาย คุณเสียสละเพื่อลูก ๆ ทุกวัน และไม่มีวันเสียสละใดไร้ค่า ดิฉันยืนอยู่ในวันนี้โดยให้เกียรติกับพ่อแม่สำหรับการเสียสละของท่านเพื่อดิฉันและพี่น้องของดิฉัน จงมีกำลังใจ พระเจ้าทรงไว้วางใจให้คุณดูแลลูก ๆ พระองค์ทรงเชื่อในตัวคุณ

หมายเหตุ: โรนา บีบบ์ เกิดและโตขึ้นในเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา โรนาและสามีรับใช้ในแผนกดนตรีและอนุชนในคริสตจักรที่มีพ่อของเธอเป็นศิษยาภิบาลอยู่

สารจากบรรณาธิการ

พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!



พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน เขต/  
สโลวัก ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ไปแลนด์ โปรตุเกส  
โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวาฮีลี สวีเดน ตากาล็อก สิงคโปร์ ศรีลังกา ตรี และไทย  
**โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลมากขึ้นด้วย**

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ่งภาษาใดข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่  
LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายินดีที่จะเพิ่มคุณลงในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา](#)



เชิญผู้นำทีมอธิษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ"  
เพจของเรา! [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีที่: [Ladies Prayer International](#)  
หรือส่งคำขอไปที่อีเมล: LadiesPrayerInternational@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน  
และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา!



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะ  
กันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ ในคริสตจักรและ  
ชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น และให้  
คนรุ่นก่อนๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อลูกๆ หลานๆ เป็น  
พิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็กๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็กๆ จะมีส่วนในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)